

Phụ lục:
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch số KH-UBND ngày tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh)

Stt	Nội dung, nhiệm vụ	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Phối hợp	Thời gian thực hiện	Kết quả
1	Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm).	Các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.	Quý III năm 2022	Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.
2	Rà soát, đánh giá, xác định quy mô và quỹ đất phù hợp trồng Mắc ca, tích hợp vùng trồng Mắc ca vào quy hoạch tỉnh làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình xây dựng dự án, kế hoạch phát triển bền vững cây Mắc ca.	UBND các huyện Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, CưM'gar; Ea Kar, UBND thị xã Buôn Hồ và Thành phố Buôn Ma Thuột	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường; Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên.	Năm 2022	Báo cáo số liệu diện tích phát triển Mắc ca địa phương.
3	Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương theo hướng khuyến khích liên kết sản xuất, tích tụ đất đai để hình thành vùng trồng thâm canh cây Mắc ca tập trung.	Sở Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kế hoạch - Tài chính)	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan.	Năm 2022-2025	Cơ chế, chính sách của địa phương được ban hành.
4	Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, phát triển Mắc ca theo chuỗi giá trị, chế biến sâu, gắn với thị trường tiêu thụ.	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)	Sở Công thương, Sở kế hoạch và đầu tư; Sở tài chính; Hội khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tỉnh ;UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột.	Hàng năm	Nâng cấp cơ sở chế biến hiện có và xây dựng mới.
5	Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng vườn cây đầu dòng, sản xuất cây giống Mắc ca.	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm).	UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột.	Hàng năm	Đảm bảo số lượng cây giống phục vụ phát triển vùng nguyên liệu Đề án.

6	<p>Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng cây Mắc ca; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật về phát triển cây Mắc ca cho người dân, doanh nghiệp.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk)</p>	<p>Các sở, ngành và các địa phương có liên quan;</p>	<p>Hàng năm</p>	<p>Bản tin, phóng sự, bài viết tuyên truyền.</p>
7	<p>Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng giải quyết; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 để xác định quy mô phát triển Mắc ca phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm).</p>	<p>Các sở, ngành và các địa phương có liên quan;</p>	<p>Hàng năm</p>	